

โครงการเสวนาวิชาการนานาชาติ

“การพัฒนาคุณภาพครูและโรงเรียน: บทเรียนจากประเทศฟินแลนด์”

12 ธันวาคม 2562



Happy kids learn best!

Positive Learning Ltd. เป็นบริษัทสตาร์ทอัพของประเทศฟินแลนด์ ก่อตั้งเมื่อเดือนมกราคม 2518 โดยไคซา เวอริเนน (Kaisa Vuorinen) และ ลอตตา อูสซิทาโล (Lotta Uusitalo) ภายหลังจากที่ได้รับรางวัลที่ 1 ในการแข่งขันที่เรียกว่า Ratkaisu 100 ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดย Finnish Independent Fund (SITRA) จากการคิดค้นเครื่องมือที่เรียกว่า “Positive Learning CV” ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับนักเรียนที่จะบันทึกและติดตามผลการเรียนด้วยตัวเอง เครื่องมือนี้ไม่เพียงช่วยให้นักเรียนค้นพบความสามารถเฉพาะตัวเท่านั้น แต่ยังชี้แนะช่องทางเพื่อการปรับปรุงพัฒนาความสามารถของนักเรียนแต่ละคนแบบเรียลไทม์ด้วย

Positive มีเครื่องมือแนวใหม่ในการสอนและประเมินทักษะทางสังคมและอารมณ์ รวมทั้งคุณลักษณะที่เป็นจุดแข็ง (character strengths) ของนักเรียนแต่ละคน รวมทั้งให้การฝึกอบรมครูด้วยการเป็นเพื่อนร่วมสอนในแต่ละวัน ความสำเร็จของ Positive เป็นผลมาจากความรู้ความเชี่ยวชาญเรื่องการศึกษาเชิงบวก (positive education) ประสบการณ์ในการฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษากว่า 15,000 คน เครื่องมือการสอนที่สอดแทรกทักษะทางสังคม (soft skills) เข้ากับบทเรียนทางวิชาการ การสร้างกิจกรรมที่ทำให้เด็กๆ สนุกสนาน สามารถประเมินเด็กเป็นรายคนได้ เน้นการลงมือปฏิบัติ ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่าย ผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการใช้วิธีการเชิงบวกกับสุขภาวะของนักเรียนพบว่าเด็กๆ มีความผูกพันกับโรงเรียนและมีความสุขมากขึ้น

มองหาสิ่งดีๆ !

เราเป็นใคร

เราคือครูและนักวิจัยชาวฟินแลนด์ที่มีประสบการณ์การทำงานอันยาวนานกับนักเรียนที่มีความต้องการหลากหลาย เราได้พิสูจน์แล้วว่าการใส่ใจในคุณลักษณะที่เป็นจุดแข็ง (character strength) ของนักเรียนแต่ละคน นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการพยายามเพ่งเล็งแก้ไขข้อบกพร่องของพวกเขา

ภารกิจของเรา

คือการมองหาสิ่งที่ดีในตัวนักเรียนทุกคน เรามุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนโรงเรียนให้เป็นสถานที่ที่มีความสุข ที่เด็กทุกคนจะเจริญเติบโต และค้นพบศักยภาพของตัวเอง

โครงการเสวนาวิชาการนานาชาติ

“การพัฒนาคุณภาพครูและโรงเรียน: บทเรียนจากประเทศฟินแลนด์”

12 ธันวาคม 2562

สิ่งที่เราทำ

เราได้พัฒนาสิ่งที่เรียกว่า วิธีการเชิงบวก (**Positive Method**) เพื่อช่วยครูผู้สอนทั่วโลกให้สามารถเรียนรู้ ปลูกฝังและประเมินทักษะทางสังคมและอารมณ์ รวมถึงลักษณะนิสัยที่ดีในเด็ก ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ครูใส่ใจในสิ่งที่ตั้งถามและเหมาะสมในตัวนักเรียน ตลอดจนสร้างเสริมสุขภาวะของชุมชนโรงเรียนโดยรวม บริการเชิงบวก (**Positive Service**) ของเราประกอบด้วยเครื่องมือที่มีวิทยาศาสตร์รองรับและพัฒนาจากการปฏิบัติจริง ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่าย และกิจกรรมที่สนุกสนาน ที่นำไปประยุกต์ใช้ได้ในทุกชั้นเรียน

เราทำเพื่ออะไร

ทักษะทางสังคมและอารมณ์ และคุณลักษณะ เช่น ความมีเมตตา ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ความบากบั่น และความมีวินัย เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับสุขภาวะของเขา สิ่งเหล่านี้ทำให้คนแต่ละคนสามารถจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกของตนเอง เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายทางการศึกษาและเป้าหมายของชีวิต เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และเพื่อให้สามารถปกป้องผลประโยชน์ของส่วนรวม ที่สำคัญคือเพื่อพัฒนาชีวิตของตนให้เจริญก้าวหน้า ทักษะทางสังคมและอารมณ์ถูกกำหนดเป็นหนึ่งในเป้าหมายของการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD 2017) และในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN 2015) โดยถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างยิ่งของการศึกษาที่มีคุณภาพ

เราทำอย่างไร

เรียนรู้

เราได้พัฒนาหลักสูตรการศึกษาเชิงบวกออนไลน์สำหรับครูทั่วโลกขึ้นจากการฝึกอบรมครูในสถานที่จริงของเราที่ได้รับความนิยมอย่างสูง หลักสูตรออนไลน์นี้มีโค้ชดิจิทัลที่พร้อมจะช่วยให้คุณในการเรียนและการใช้งานโปรแกรม นอกจากนี้ยังมีชุมชนครูการศึกษาเชิงบวกคอยสนับสนุนและให้คำแนะนำแก่สมาชิกด้วย

สอน

เรามีแผนการสอนทั้งแบบมีคำแนะนำและแบบเฉพาะบุคคลที่จะช่วยให้ครูสอดแทรกทักษะทางสังคมและอารมณ์เข้าไว้ในหลักสูตรปกติอย่างได้ผล แอปพลิเคชันของเรามีทั้งสื่อการสอนสำเร็จรูป เช่น วิดีทัศน์ แบบฝึกหัด และเกมส์ รวมไปถึงการให้งานที่ต้องลงมือปฏิบัติเอง และเอกสารที่สั่งพิมพ์ได้

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่สร้างแรงบันดาลใจจากชุมชน **Positive** ทั่วโลกที่สามารถนำมาใช้กับหลักสูตรในแต่ละพื้นที่ โดยสามารถค้นหากิจกรรมที่ตรงกับความต้องการได้ตามระดับคะแนน วิชา หรือคีย์เวิร์ด

การประเมินผล

โครงการเสวนาวิชาการนานาชาติ

“การพัฒนาคุณภาพครูและโรงเรียน: บทเรียนจากประเทศฟินแลนด์”

12 ธันวาคม 2562

เครื่องมือวัดผลของเราสามารถประเมินผลที่เกิดจากการใช้วิธีการเชิงบวกออกมาเป็นภาพ ช่วยให้ครูติดตามและวิเคราะห์ดัชนีชี้วัดสุขภาพของนักเรียนได้ง่ายๆ ข้อมูลดังกล่าวยังมีประโยชน์สำหรับผู้กำหนดนโยบายในการประเมินสุขภาพของนักเรียน และจัดการกับจุดที่อ่อนด้อยของนักเรียนด้วย

Positive CV

เป็นนวัตกรรมชิ้นสำคัญที่เราพัฒนาขึ้น เพื่อเป็นแพลตฟอร์มส่วนตัวสำหรับนักเรียนใช้บันทึกหลักฐานการใช้จุดแข็งและทักษะของนักเรียนแต่ละคนตลอดปีการศึกษา ความสำเร็จของนักเรียนไม่ว่าจะที่โรงเรียน ที่บ้าน งานอดิเรก หรือความสัมพันธ์กับเพื่อนฝูงจะสามารถดูได้จาก Positive CV ของนักเรียน ข้อมูลต่างๆ ที่เก็บรวบรวมไว้ทุกๆ ปีการศึกษาจะช่วยนักเรียนได้ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ และเป็นหลักฐานแสดงถึงความก้าวหน้าด้านทักษะทางสังคมและอารมณ์ของนักเรียนด้วย

Contact Info

Website

- www.positive.fi

Email

- hello@positive.fi

Address

- Lapinlahdenkatu 16 (Maria 01), 00180 Helsinki, Finland